

ร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยแบบถาวร

## ปัญหาของการคิดแบบถืออัตตา (Egocentrism)

การคิดแบบถืออัตตา (ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลาง-ตัวกูของกู-เห็นแก่ตน) เกิดจากข้อเท็จจริงที่น่าเสียใจที่วามมนุษย์มักไม่พิจารณาและรับรู้สิทธิ์และความจำเป็นของผู้อื่น เราไม่ยอมรับแนวคิดของผู้อื่นและไม่ยอมรับข้อจำกัดในแง่คิดของตนเอง ..ซึ่งก็เป็นธรรมชาติอีกเช่นกัน เราจะยอมรับรู้และตระหนักถึงข้อเสียของการคิดแบบถืออัตตาได้ก็เมื่อได้รับการฝึกมาแล้วเท่านั้น โดยธรรมชาติเราจะไม่ยอมรับรู้ข้อสมมุติแบบถืออัตตาและไม่ยอมรับรู้วิธีการใช้ข้อมูลที่ยึดอัตตาของตัวเอง รวมทั้งการได้มาของแนวคิดและความคิดและการแสดงนัยแบบถืออัตตาของเรา เราไม่รู้ตัวว่าเรามีมุมมองเห็นแก่ตัวที่ติดมา ..ตามธรรมชาติ

ในฐานะมนุษย์ เรามีชีวิตอยู่กับสำนึกที่ไม่จริง แต่เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆ ที่เราเห็นว่าจริงนั้นมันจะต้องเป็นจริงตามที่เราเห็น--โดยไม่มีอคติ เรามีธรรมชาติของการรับรู้และธรรมชาติของการเชื่อโดยสัญชาตญาณ--ไม่ว่ามันจะคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนไปเพียงใด แทนที่จะใช้มาตรฐานเชิงปัญญาในการคิด เรามักใช้มาตรฐานในใจที่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางที่ ..ติดตัวมาแต่กำเนิดมาตัดสินว่าเราจะเชื่อสิ่งใดหรือจะปฏิเสธสิ่งใด รายการข้างล่างนี้คือตัวอย่างมาตรฐานด้านจิตใจต่างๆ ไปที่มนุษย์เรานำมาใช้ในการคิด

**“มันจริงเพราะฉันเชื่อว่าจริง” - การถืออัตตามาแต่กำเนิด:** ฉันคาดคิดเองว่าสิ่งที่ฉันเชื่อเป็นความจริงอย่างแน่นอนแม้ฉันจะไม่เคยตั้งคำถามถึงหลักฐานที่มาของความเชื่อต่างๆ ของฉัน

**“มันจริงเพราะพวกฉันเชื่อว่าจริง” การถือพวกทางสังคมมาแต่กำเนิด:** ฉันคาดคิดเองว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มของฉันเชื่อเป็นความจริงแม้จะไม่เคยตั้งคำถามถึงที่มาของความเชื่อเหล่านั้น

**“มันเป็นจริงเพราะฉันอยากเชื่อ” ความอยากสมปรารถนามาแต่กำเนิด:** ฉันเชื่อทุกสิ่งที่จะทำให้ฉัน (หรือกลุ่ม/วัฒนธรรมของฉัน) ได้ประโยชน์ ฉันเชื่อในอะไรๆ ก็ได้ที่ทำให้ฉัน “รู้สึกดี” เชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้ฉันต้องเปลี่ยนความคิดมาก ฉันเชื่อในสิ่งที่ไม่ทำให้ฉันต้องยอมรับว่าเป็นผู้ผิด

**“มันเป็นจริงเพราะฉันเชื่อมาโดยตลอด” การรับรองความจริงด้วยตนเองมาแต่กำเนิด:** ฉันมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการดำรงความเชื่อที่ฉันเชื่อมานานโดยไม่ต้องดูว่าความเชื่อของฉันนั้นจะมีหลักฐานพอเชื่อได้มากน้อยเพียงใด

**“ฉันเชื่อว่ามันเป็นจริงเพราะฉันได้ประโยชน์” ความเห็นแก่ตัวที่มีแต่กำเนิด:** ฉันเชื่อเฉพาะสิ่งที่จะเอื้อให้ฉันมีอำนาจ ได้ตำแหน่ง ได้เงิน ได้อภิสิทธิ์หรือมีข้อได้เปรียบ ทั้งๆ ที่ความเชื่อนั้นขาดพื้นฐานของเหตุผลหรือหลักฐานที่พอรับได้

เดชา บุญค้ำ ตัดตอน-ดัดแปลงจาก (หน้า ๒๓): [http://www.criticalthinking.org/files/CT\\_Concepts-Thai.pdf](http://www.criticalthinking.org/files/CT_Concepts-Thai.pdf)